



ที่ มท ๐๔๐๒.๕/๑ ๑๕๓๐

ถึง จังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดนครนายก, ราชบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ระนอง, อำนาจเจริญ, ตาก, กำแพงเพชร, พิจิตร)

ตามที่ กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ โดยการจัดทำโล่เกียรติยศ และจัดทำใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น และข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานครบ ๒๕ ปีบริบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการในสังกัด นั้น

ในการนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ขอส่งโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณฯ เพื่อมอบให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างดังกล่าว ตามรายชื่อที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ www.personel.cdd.go.th



กองการเจ้าหน้าที่

โทร.๐-๒๑๔๑-๖๑๙๑

โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๘๙๑๔-๑๕





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๙๑
ที่ มท ๐๔๐๒.๕/ ๐ ๑๓๖ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ส่งโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พช., ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก, อุดรธานี, พิษณุโลก, เพชรบุรี, สระบุรี, นครราชสีมา และนครศรีธรรมราช

ตามที่ กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ โดยการจัดทำโล่เกียรติยศ และจัดทำใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น และข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานครบ ๒๕ ปีบริบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการในสังกัด นั้น

ในการนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ขอส่งโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณฯ เพื่อมอบให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างดังกล่าว ตามรายชื่อที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ www.personel.cdd.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นายวสันต์ วัฒนทรัพย์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่



บัญชีการจัดส่งโล่เกียรติยศ (ข้าราชการและลูกจ้างเกษียณอายุราชการ) และประกาศเกียรติคุณ (ข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานครบ ๒๕ ปีบริบูรณ์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	โล่ เกษียณอายุ ราชการ	ประกาศ เกียรติคุณ ๒๕ ปี
๑	นาง ชยาณี มัจฉาเดช	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	กองคลัง		✓
๒	นาย วรงค์ แสงเมือง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ	กองคลัง		✓
๓	พ.อ.อ. ทรงพล ฉายแสง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	กองคลัง		✓
๔	นางสาว มณฑา สุกานดา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กองคลัง		✓
๕	นาย เฉลิมพงษ์ หัตถา	นิติกรชำนาญการ	กองการเจ้าหน้าที่		✓
๖	นาย ชาคริต ธิระสาโรช	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักงานเลขานุการกรม		✓
๗	นาย กฤษณพงษ์ จุฑะกนก*	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สำนักพัฒนาทุนและองค์การการเงินชุมชน	✓	
๘	นาง อำนวนาถ เอียดสกุล	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สำนักพัฒนาทุนและองค์การการเงินชุมชน		✓
๙	นาย สุรศักดิ์ อักษรกุล	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน		✓
๑๐	นางสาว อรวิทย์ แสงทอง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก		✓
๑๑	นาง ประเทือง ละสา*	คนสวน	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก	✓	
๑๒	นาง อภิญา เขียนอักษรทอง*	พนักงานสถานที่	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก	✓	
๑๓	นาย สุชาติ ตันติปาลี	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี		✓
๑๔	นาย ไพศาล ดาวเศรษฐ	พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี		✓
๑๕	นาย เตือน นวลจัน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก		✓
๑๖	นาง สุภาพร พรหมมณี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก		✓
๑๗	นาย เพิ่มพล ธรรมสุภา*	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี	✓	
๑๘	นาย ประสงค์ ลีลา	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี		✓
๑๙	นาย สาโรจน์ นรชัย*	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี	✓	
๒๐	นาย ณัฏวิมลทร์ ทองพลอย	พนักงานทั่วไป ระดับ ป๒	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี		✓
๒๑	นาย วิเชียร พรหมบุตร	พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา		✓
๒๒	นาย ขอบ หอมเกตุ*	พนักงานรักษาความปลอดภัย	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช	✓	
๒๓	นาย สุเชต กิตติเรืองระยับ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดกระบี่		✓
๒๔	นาย ดำรงค์ มากระจัน	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	จังหวัดกาญจนบุรี		✓
๒๕	นาย สุรียา บุญเรืองยศศิริ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	จังหวัดกาญจนบุรี		✓
๒๖	นาง นิภา พรหมมาเดช	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดกาญจนบุรี		✓
๒๗	นาย พรชัย ยิ้มแย้ม	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดกาญจนบุรี		✓
๒๘	นาง นันทิกร เข้มเงิน	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดกาญจนบุรี		✓
๒๙	นาง โบตัน ดวงจันทร์โชติ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดกาญจนบุรี		✓
๓๐	นาง ภรพนา อุ่นอำนวยสุข	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดกาญจนบุรี		✓
๓๑	นาย พงษ์ศักดิ์ คล้ายจำแลง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	จังหวัดกาญจนบุรี		✓
๓๒	นาย สุวัฒน์ สกุลโพน*	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดกาฬสินธุ์	✓	
๓๓	นาย เกรียงไกร มาทน*	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดขอนแก่น	✓	
๓๔	นาย ตู จันตะนี*	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดขอนแก่น	✓	
๓๕	นาย ไชยันต์ วรรณจงคำ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดขอนแก่น		✓
๓๖	นาง พวงเพ็ญ เจริญรัฐมงคล	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดขอนแก่น		✓
๓๗	นาย ไพรซ์ บุปผาชาติ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดขอนแก่น		✓
๓๘	นาย ปองเดช ยอดป้องเทศ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดขอนแก่น		✓
๓๙	นาง ณิชภัทร พงษ์เจริญ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	จังหวัดจันทบุรี		✓
๔๐	นาย จุน สาริมาศย์	พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒	จังหวัดจันทบุรี		✓
๔๑	นาย ขวลิต ศิริวัฒน์โยธิน	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดฉะเชิงเทรา		✓
๔๒	นาง พัชรา อุไร	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดฉะเชิงเทรา		✓
๔๓	นาย สมศักดิ์ งามวงศ์วาน*	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	จังหวัดชลบุรี	✓	
๔๔	นาย สมคิด มุสิกอินทร์**	พัฒนาการจังหวัด (ผู้อำนวยการต้น)	จังหวัดชัยนาท	✓	
๔๕	นาย พัฒนพล สิทธิดำรง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดชัยนาท		✓
๔๖	นาย ปรีชา สนิทไทย	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดชัยภูมิ		✓
๔๗	นางสาว กัญยรัตน์ พิพัฒน์วีชรา	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดชัยภูมิ		✓
๔๘	นาย มงคล แก้วพรม	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดชัยภูมิ		✓
๔๙	นาง จรัสพร บุญเงิน	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดชัยภูมิ		✓

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	โล่ เกียรตินอายุ ราชการ	ประกาศ เกียรติคุณ ๒๕ ปี
๕๐	นาง ปราณี จินาบุญ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดชุมพร		✓
๕๑	นาย ฌภัทร งามกระบวน*	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดเชียงราย	✓	
๕๒	นาย มานพ เนียมศรี*	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดเชียงราย	✓	
๕๓	นาย วิชัย พาหวมวด*	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดเชียงราย	✓	
๕๔	นาย นิรันดร์ เชื้อเมืองพาน	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดเชียงราย		✓
๕๕	นาย ณรงค์พล ปันสีทอง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดเชียงราย		✓
๕๖	นาย สมเพ็ญ ลำมะศักดิ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดเชียงราย		✓
๕๗	นาย ชาตรี อินนท์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	จังหวัดเชียงใหม่		✓
๕๘	นาย ธวัช ไสสม	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	จังหวัดเชียงใหม่		✓
๕๙	นาย วสันต์ สอาดบุญเรือง*	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดเชียงใหม่	✓	
๖๐	นาย พิฆังคล สิงห์กุล	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดเชียงใหม่		✓
๖๑	นาย สุวรรณ เกตุดำ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดเชียงใหม่		✓
๖๒	นาย บัญญัติ กันทะวงศ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดเชียงใหม่		✓
๖๓	นาย อาทิตย์ ตาลมัด	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดเชียงใหม่		✓
๖๔	นาง พรจันทร์ สารานุรักษ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	จังหวัดตรัง		✓
๖๕	นาย สุรชิต มณีโชติ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดตราด		✓
๖๖	นาย ศุภการณ์ วงษ์กล้า**	พัฒนาการจังหวัด (ผู้อำนวยการต้น)	จังหวัดนนทบุรี	✓	
๖๗	นาง กัญญาภัค ชินโชติ*	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดนนทบุรี	✓	
๖๘	นาง จรรยา สุขโชติ*	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน	จังหวัดนนทบุรี	✓	
๖๙	นาง วาริสิน วั่งชัย	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดนครปฐม		✓
๗๐	นาง สุนธาร ธารีรัชต์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดนครปฐม		✓
๗๑	นาง สนม สุจริตจิตร*	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน	จังหวัดนครปฐม	✓	
๗๒	นางสาว เกร็ววัลย์ สุริยะจันทร์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	จังหวัดนครพนม		✓
๗๓	นาย เสนีย์ สรรพโส	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดนครพนม	✓	
๗๔	นาย มังกร ประไพธ์ทั้ง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดนครพนม	✓	
๗๕	นาย สวงเดช ธรรมชัย	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดนครพนม		✓
๗๖	นาย ทินกร บุญเงิน	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	จังหวัดนครราชสีมา		✓
๗๗	นาย วรพรรณ คล้ายสงคราม	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดนครราชสีมา		✓
๗๘	นาย เศรษฐวิทย์ แหวนบุญกิจ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดนครราชสีมา		✓
๗๙	นาย ปฐม สัตตานุสรณ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดนครราชสีมา		✓
๘๐	นาย ธวัชชัย ชินุนท	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดนครราชสีมา		✓
๘๑	นาย สัมฤทธิ์ ใจรักเรียน	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดนครราชสีมา		✓
๘๒	นาง สุพิณญา เคียงสูงเนิน	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดนครราชสีมา		✓
๘๓	นาย ชาติชาย ทองผืนิก	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน	จังหวัดนครราชสีมา		✓
๘๔	นาย ประเสริฐ จรูญ	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน	จังหวัดนครราชสีมา		✓
๘๕	นางสาว จันทร์ประภา ยอแสงรัตน์*	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดนครศรีธรรมราช	✓	
๘๖	นาย ณรงค์ ช่างกลาง*	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดนครศรีธรรมราช	✓	
๘๗	นาย ประจวบ ไม้แก้ว*	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดนครศรีธรรมราช	✓	
๘๘	นาย ลิขิต เลี่ยมชาติ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดนครศรีธรรมราช		✓
๘๙	นาง สารภี โชควิวัฒน์กุล	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดนครศรีธรรมราช		✓
๙๐	นาง ขวัญตา ปราบแก้ว	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดนครศรีธรรมราช		✓
๙๑	นางสาว สุกรีทา อรุณจิตต์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดนครศรีธรรมราช		✓
๙๒	นาย เลิศ มีช้าง*	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดนครสวรรค์	✓	
๙๓	นาย อภิชัย รอดวินิจ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดนครสวรรค์		✓
๙๔	นางสาว รัชดาวรรณ หิรัญวง	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน	จังหวัดนครสวรรค์		✓
๙๕	นาย มหาเมะบักรี ลือบาฮงู	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดนราธิวาส		✓
๙๖	นาย มะนาวี เจะเตะ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	จังหวัดนราธิวาส		✓
๙๗	นาง อำเพ็ญ หอมกลิ่น*	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดน่าน	✓	
๙๘	นาย เสริมศักดิ์ จิตรรัมย์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดน่าน		✓
๙๙	สืบเอก ไชยณรงค์ จันทร์ักษ์*	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดบึงกาฬ	✓	

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	โล่ เกียรตินาย ราชการ	ประกาศ เกียรติคุณ ๒๕ ปี
๑๐๐	นาย เดโช วันทนาพิทักษ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	จังหวัดบุรีรัมย์		✓
๑๐๑	นาย ทวีชัย บุญราศรี	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดบุรีรัมย์		✓
๑๐๒	นาง ธนพร สีกะโดน	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดบุรีรัมย์		✓
๑๐๓	นาย ศักดิ์ชาย เกรียงไกรยศ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดบุรีรัมย์		✓
๑๐๔	นาย ทรัพย์ศิลป์ สังข์แก้ว	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดบุรีรัมย์		✓
๑๐๕	นาง ณัฐชนกพร ชัยวัฒน์จตุพร	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดปทุมธานี		✓
๑๐๖	นาย สมศักดิ์ เพชรทอง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดปทุมธานี		✓
๑๐๗	นาย อุทัย ทองเดช	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	จังหวัดปราจีนบุรี		✓
๑๐๘	นาง ประไพ โคกกรวด	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	จังหวัดปราจีนบุรี		✓
๑๐๙	นาย หามะ วอหะ	พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๓๒	จังหวัดปัตตานี		✓
๑๑๐	นางสาว ช่ออุ้น เทawangษ์*	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	✓	
๑๑๑	นาย ธนิก สมบูรณ์ธนรัชต์*	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	✓	
๑๑๒	นาง กรัณธรัตน์ โตจิ้ว	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		✓
๑๑๓	นาย กิตติศักดิ์ จันทรคุปต์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		✓
๑๑๔	นาย อำนวย อ่อนเกลี้ยง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		✓
๑๑๕	นาง อาชีวี ไทยประยูร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		✓
๑๑๖	นางสาว รัตนา เย็นสถิตย์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		✓
๑๑๗	นางสาว อรุณวดี พันธุ์เอี่ยม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		✓
๑๑๘	นาย ชนะพล บุญเก่า	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		✓
๑๑๙	นาย ชัยยะ แก้วนิล	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		✓
๑๒๐	นาย อุดร มิ่งมงคล	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		✓
๑๒๑	นาย ประเสริฐพล ดวงแก้ว	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดพะเยา		✓
๑๒๒	นาย มนิตย์ ช่วยบำรุง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดพังงา		✓
๑๒๓	นาง นงลักษณ์ ย้อยดำ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	จังหวัดพัทลุง		✓
๑๒๔	นาย ภิระพล ฤทธิวงศ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดพัทลุง		✓
๑๒๕	นาง ดวงใจ เพชรคงทอง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดพัทลุง		✓
๑๒๖	นาย ยสินทร สุทธิกุล	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดพัทลุง		✓
๑๒๗	นาง รัตนา เสือทัพ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดพิษณุโลก		✓
๑๒๘	นาย สวาท เขียวขำ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดพิษณุโลก		✓
๑๒๙	นาย ดุสิต องอาจ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดพิษณุโลก		✓
๑๓๐	นาง สำรวย เทียมธรรม	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดพิษณุโลก		✓
๑๓๑	นาง ไพเราะ ขวัญอ่อน	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดพิษณุโลก		✓
๑๓๒	นาง อุไรวรรณ นาคสุข*	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดเพชรบุรี	✓	
๑๓๓	นาย ไพโรจน์ เดชาภรณ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดเพชรบุรี		✓
๑๓๔	นาย ชินัมพร ฉายแสงเดือน	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน	จังหวัดเพชรบุรี		✓
๑๓๕	นาย สมนึก บุญยี่	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	จังหวัดเพชรบูรณ์		✓
๑๓๖	นาย ศราวุฒิ สีหะวงษ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดเพชรบูรณ์		✓
๑๓๗	นาง ฤดีกร สมุทรภพวงศ์*	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	จังหวัดแพร่	✓	
๑๓๘	นาง ดวงพันธ์ งามสุข*	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	จังหวัดแพร่	✓	
๑๓๙	นาง ดวงมณี นวลจันทร์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดแพร่		✓
๑๔๐	นางสาว รุ่งรัตน์ ช่วยเนื่อง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	จังหวัดภูเก็ต		✓
๑๔๑	นาย ประสพชัย วิจารณ์รงค์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	จังหวัดมหาสารคาม		✓
๑๔๒	นาย ชัยพร เข็มพันธ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	จังหวัดมหาสารคาม		✓
๑๔๓	นาย กิตติศักดิ์ พรหมแดน	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดมหาสารคาม		✓
๑๔๔	นาย มานพ คุ่มทองคำ*	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดมหาสารคาม	✓	
๑๔๕	นาง มาลินี ราชีวงศ์*	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดมุกดาหาร	✓	
๑๔๖	นาย สมัย บุญธรรม*	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดมุกดาหาร	✓	
๑๔๗	นาย สุตสาคร แสนสุข	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดมุกดาหาร		✓
๑๔๘	นาย เสงี่ยม แน่นอุดร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	จังหวัดแม่ฮ่องสอน		✓
๑๔๙	ว่าที่ พ.ต. คราฐ แสงประจักษ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดยโสธร		✓

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	โล่ เกียรตินอายุ ราชการ	ประกาศ เกียรติคุณ ๒๕ ปี
๑๕๐	นาย กฤตณัฐ พึ่งประเสริฐ*	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดยะลา	✓	
๑๕๑	นาง หทัยวิล มุสิกะเจริญ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดยะลา		✓
๑๕๒	นาง สายรุ่ง วรรณศรี	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดร้อยเอ็ด		✓
๑๕๓	นาง วราภรณ์ ไสยาสัน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	จังหวัดร้อยเอ็ด		✓
๑๕๔	นางสาว สิริกร นิลกำแหง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	จังหวัดระยอง		✓
๑๕๕	นาง นารีรัตน์ แยมกลิ่น	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดระยอง		✓
๑๕๖	นาย สมศักดิ์ พุ่มไพบูลย์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดลพบุรี		✓
๑๕๗	นาง คณินิจ ทรนวัตร	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดลพบุรี		✓
๑๕๘	นาง สุชาดา โสมดี	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดลพบุรี		✓
๑๕๙	นาง รุ่งนภา ตูวินันท์*	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน	จังหวัดลพบุรี	✓	
๑๖๐	นางสาว กัลยกร ไชยหนู	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดลำปาง		✓
๑๖๑	นาย พิเชษฐ อางสามารถ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดลำปาง		✓
๑๖๒	นาย อำนวย แก้วหนองยาง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดลำปาง		✓
๑๖๓	นาย สุทัศน์ ไชยลังกา	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดลำปาง		✓
๑๖๔	นาย ไสว มโนรัตน์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดลำพูน		✓
๑๖๕	นาง สุขใจ จินดาพล	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดลำพูน		✓
๑๖๖	นาย เนติรัฐ นิจประกิจ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดลำพูน		✓
๑๖๗	นาย สุภัทร ศรีวิชา	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดเลย		✓
๑๖๘	นาย สมยศ รำจวน	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดศรีสะเกษ		✓
๑๖๙	นาย ศักดิ์ดา ธาณี	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดศรีสะเกษ		✓
๑๗๐	นาย สุรัตน์ อินทร์แก้ว	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดศรีสะเกษ		✓
๑๗๑	นาย พรเทพ ทิพอาสน์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดศรีสะเกษ		✓
๑๗๒	นาย ธนธรณ์ เจริญชัย	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดสกลนคร		✓
๑๗๓	นาย ชัยศรี อุปละ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดสกลนคร		✓
๑๗๔	นาย จรูญ แก้วคำแสน	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดสกลนคร		✓
๑๗๕	นาย แสงวง สอนคะ*	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน	จังหวัดสกลนคร	✓	
๑๗๖	นาย ชिरาพงษ์ กลิ่นพยอม	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน	จังหวัดสกลนคร		✓
๑๗๗	นาย นที อุปพงษ์	พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒	จังหวัดสกลนคร		✓
๑๗๘	นาง ปรียา พรหมจันทร์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดสงขลา		✓
๑๗๙	นาย อาคม ประสมสุข	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดสงขลา		✓
๑๘๐	นาย ณภัทรสมนต์ เพ็ชรจำรัส	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดสงขลา		✓
๑๘๑	นาย ไสว จันทโรชิตี	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดสงขลา		✓
๑๘๒	นาย จรรย์ อินทสระ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	จังหวัดสตูล		✓
๑๘๓	นาง วรรณศิริ ปะดุกา	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดสตูล		✓
๑๘๔	นางสาว อัญชัญ คุ่มวงษ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดสมุทรปราการ		✓
๑๘๕	นางสาว จิตรา อรุณฤกษ์ถวิล*	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	จังหวัดสมุทรสาคร	✓	
๑๘๖	นาง ณัฐภรณ์ ก่อนกำเนิด	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดสมุทรสงคราม		✓
๑๘๗	นาง อารีย์ ศิริวรรณ*	พัฒนาการจังหวัด (ผู้อำนวยการสูง)	จังหวัดสระบุรี	✓	
๑๘๘	นาย กรุงศรี จันบำรุง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดสระบุรี	✓	
๑๘๙	นาย สุเมธ ระงับพิศม์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดสระแก้ว		✓
๑๙๐	ว่าที่ ร.ต. เกียรติประวัติ จารยปัญญา	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดสระแก้ว		✓
๑๙๑	นาย ประสิทธิ์ ปานงาม	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดสระแก้ว		✓
๑๙๒	นางสาว จรรยาดี ลิ้มทองน้อย	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดสระบุรี		✓
๑๙๓	นาง ณภาศรี ปิยะกิจ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดสระบุรี		✓
๑๙๔	นาง ญาณิศา เทศแก่น*	พนักงานพิมพ์	จังหวัดสระบุรี	✓	
๑๙๕	นาง สนิมพร อารณ	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน	จังหวัดสิงห์บุรี		✓
๑๙๖	นาย ชูศักดิ์ คชาธาร	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดสุโขทัย		✓
๑๙๗	นาย สมพงษ์ หมื่นเข็ม	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดสุโขทัย		✓
๑๙๘	นาย พิชัย ธิตินวทรัพย์	พัฒนาการจังหวัด (ผู้อำนวยการสูง)	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓	
๑๙๙	นาง ดวงเด่น รอดชุม	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดสุราษฎร์ธานี		✓

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	โล่ เกียรตินาย ราชการ	ประกาศ เกียรติคุณ ๒๕ ปี
๒๐๐	นาย วิฑูรย์ ไชโย	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดสุราษฎร์ธานี		✓
๒๐๑	นางสาว ชญานิศ กิจพิทักษ์วงศ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดสุราษฎร์ธานี		✓
๒๐๒	นาย พิชัย มณีลาภ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดสุราษฎร์ธานี		✓
๒๐๓	นาย ณัฐดนัย แก้วมาก	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดสุราษฎร์ธานี		✓
๒๐๔	นาง อรุณรัตน์ ชิงชนะ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	จังหวัดสุรินทร์		✓
๒๐๕	นางสาว ดารารัตน์ เครือเนียม	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดสุรินทร์		✓
๒๐๖	นาย ดีที ภมรพล*	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน	จังหวัดสุพรรณบุรี	✓	
๒๐๗	นาย ยุทธการ อินทร์เพชร	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดหนองบัวลำภู		✓
๒๐๘	นาย ประวิทย์ ศรีสว่าง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดหนองบัวลำภู		✓
๒๐๙	นาย สุพิศ ฉลาดสุข	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดหนองบัวลำภู		✓
๒๑๐	นาย พงษ์ศักดิ์ เขาวนาศิริ*	พัฒนาการจังหวัด (ผู้อำนวยการต้น)	จังหวัดหนองคาย	✓	
๒๑๑	นาย เกียรติไกร วรรณศิริ*	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	จังหวัดหนองคาย	✓	
๒๑๒	นาย สมเกียรติ คงศิริ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดอ่างทอง		✓
๒๑๓	นาง สุภารัตน์ คงคุ้ม*	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดอ่างทอง	✓	
๒๑๔	นาย ประสาทร์ หมั่นดี*	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดอุดรดิตถ์	✓	
๒๑๕	นาย ธนิต แสงพันธ์ุ	พัฒนาการจังหวัด (ผู้อำนวยการสูง)	จังหวัดอุดรธานี	✓	
๒๑๖	นาย ภาควัตร คำพวง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	จังหวัดอุดรธานี		✓
๒๑๗	นางสาว บัวฝัน กรมลี	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดอุดรธานี		✓
๒๑๘	นาย สมบูรณ์ บุขสาย*	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดอุดรธานี	✓	
๒๑๙	นาง นวพร คำพิลา*	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	จังหวัดอุดรธานี	✓	
๒๒๐	นาย ประเสริฐ ต้นสารโรจน์วิษ*	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	จังหวัดอุทัยธานี	✓	
๒๒๑	นาย จงกล เขตการณ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	จังหวัดอุทัยธานี		✓
๒๒๒	นาย ไพรัช พัสสร*	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดอุบลราชธานี	✓	
๒๒๓	นางสาว ยุบล ผุยพัฒน์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดอุบลราชธานี		✓
๒๒๔	นาย ชัยวัฒน์ สมวงศ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จังหวัดอุบลราชธานี		✓